



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>สมัชชาอนามัยโลก</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 69 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค. 2559 ในการเปิดประชุมวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Transforming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development) ในประเด็นปัจจัยที่จะผลักดันให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ขององค์การสหประชาชาติ และการปาฐกถาวิชาการ เรื่อง การสาธารณสุขในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030: บทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Health in the 2030 Agenda for Sustainable Development : intersectoral action)</p> <p>นอกจากนี้ จะร่วมประชุมหารือระดับรัฐมนตรีกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุข Foreign Policy and Global Health Initiative หรือ FPGH ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการทูตเพื่อสาธารณสุข 7 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ เซเนกัล และไทย รวมทั้งมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ศรีลังกา และสาธารณสุขแห่งสหภาพเมียนมา</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>รพ.นครศรีฯขาดแคลนน้ำ</b></p> <p>- เสนอข่าว คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ยื่นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเรียกร้องให้นายเชาวน์วิศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช อนุมัติปลดล็อกพื้นที่ของโรงพยาบาลให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลและสร้างความเสถียรของการใช้น้ำในระบบบริการทางการแพทย์ หลังจากระบบน้ำประปาของเทศบาลไม่ไหลส่งผลให้โรงพยาบาลประสบปัญหาอย่างหนัก</p> <p>ขณะที่ นายสันฐาน พรหมจันทร์ แกนนำได้นำชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาไหลสะดวกภายใน 3 วัน โดยเชื่อมต่อระบบน้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ำในภาวะเร่งด่วน และให้มีการระงับยับยั้งการให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการประปาของเทศบาลตามโครงการของผู้บริหารชุดนี้ที่เสนอขออนุญาตเอกชนเป็นเวลา 30 ปี มูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาท</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ไอเอ็นเอ็นทีวีช่อง 9 TNN</p>	<p><b>ไฟไหม้หอพักนร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา</b></p> <p>- เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พัก มูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ตั้งอยู่ในโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา หมู่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษา พบศพนักเรียนหญิง ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในกองเพลิงนับได้รวม 17 ศพ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำศพไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า</p> <p>- นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า ระบุว่า คืบเกิดเหตุมีนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 5-12 ปี นอนอยู่ในอาคาร 38 คน หลังจากเพลิงสงบได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด พบนักเรียนเสียชีวิตคากองเพลิง 17 คน ที่เหลืออีก 21 คน หนีออกมาได้ แต่มี 5 คน ได้รับบาดเจ็บ ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 คน และมีครุ 1 คน บาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาล ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว</p> <p>- ขณะที่ทางโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองผู้สูญเสียทั้งหมด เข้าตรวจสอบศพของบุตรหลานที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ซึ่งพบว่า สามารถพิสูจน์ว่าเป็นบุตรหลานของผู้ใดได้เพียง 5 ราย จึงเตรียมมอบศพให้นำไปจัดการตามประเพณี ส่วนศพที่เหลือไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้จึงให้เจาะเลือดบิดาและมารดาแล้วนำส่งโรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบดีเอ็นเอ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สั่งการให้สสจ.เชียงรายและรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยขณะนี้ทีมแพทย์ได้ลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยได้รับรายงาน มีผู้เสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บ 5 ราย ในจำนวนนี้รักษาตัวที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 2 ราย โดย 1 รายมีแผลไฟไหม้ร้อยละ 25 บริเวณด้านหลัง มีแผลที่แขนและขาซ้าย อีก 1 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในไอซียู แพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนอีก 3 ราย พักรักษาตัวที่รพ.เวียงป่าเป้า อาการไม่รุนแรงมาก มีบาดแผลและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ระคายคอบ เจ็บคอบจากการสำลักควัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ 24 พ.ค. และได้จัดทีมแพทย์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ส่งทีมพิสูจน์อัตลักษณ์ รพ.เซียงรายประชาชนเคราะห์ ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า หลังเกิดเหตุจะอยู่ในช่วงตื่นตระหนก ตกใจ แต่จะมีทีมสุขภาพจิตในพื้นที่คอยดูแลและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนกรมสุขภาพจิตจะส่งทีมจิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และจากโรงพยาบาลสวนปรุง ลงพื้นที่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ไฟไหม้จะทำให้เด็กที่ประสบเหตุ ซึ่งยังไม่มียุติกรรมกันทางด้านจิตใจดีพอ เสี่ยงที่กลายเป็นโรคจิตกรจริตได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แยกทะเบียนประวัติติดตามเป็นรายบุคคล ที่สำคัญคือเด็กที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหามากที่สุด จึงต้องรักษาโรคทางกายให้ได้ลดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะให้ได้มากที่สุด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ผลกระทบจากพายุฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เปิดเผยว่า ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบจากพายุฝน ได้รับรายงานว่า สถานบริการสาธารณสุขเสียหายเล็กน้อยจากฝนตกหนัก ลมแรง 2 จังหวัด ได้แก่ รพ.สต.ลำปาง และ รพ.สต.บางแก้ว จ.ระนอง และ บ้านพักเจ้าหน้าที่ที่รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย แต่ทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติ</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท.</p>	<p><b>รถทัวร์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าจ.เพชรบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. และ โฆษกสธ. กล่าวถึงกรณีรถโดยสาร 2 ชั้น เสียหลักตกถนนชนเสาไฟฟ้าที่ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 59 มีผู้เสียชีวิต 7 คน และ บาดเจ็บ 30 คน ว่า กล่าวได้ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์สั่งการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ว่า ขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาใน 4 โรงพยาบาลรวม 15 คน โดยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 7 คน ส่วนใหญ่กระดูกแขน ขา ข้อมือหัก ในจำนวนนี้ 1 คนได้รับการผ่าตัดซ่อมท่อน้ำไขโพยในท้องไอซียู ที่โรงพยาบาลเพชรรัชต์ 6 คน อยู่ในไอซียู 4 คน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกเชิงกราน โรงพยาบาลราชบุรี 1 คน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองเพชร 1 คน มีแผลที่มือ</p> <p>สธ.ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว หรือทีม SRRT จากสสจ.เพชรบุรี สอบสวนการบาดเจ็บครั้งนี้ เนื่องจากมีความรุนแรง และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อนำไปวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ จ.เพชรบุรี ซึ่งขณะเกิดเหตุ ทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี สั่งการทีมแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ภัย ระดมกำลังไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที</p> <p>ขอให้ประชาชนที่โดยสารรถสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะนั่งอยู่บนรถ เพื่อช่วยยึดร่างกายไม่ให้กระเด็นออกจากตัวรถหากเกิดอุบัติเหตุ ศึกษาการใช้คอนทูปกระจกประตูทางออกฉุกเฉิน และการใช้ถังดับเพลิง ขณะเดินทางควรสังเกตอาการของพนักงานขับรถ ถ้าหากพบว่ามีเมมา หาวบ่อย ขับรถเร็ว ควรเตือนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขนส่งตามจุดตรวจ เพื่อเตือนทันที</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p><b>น้ำส้มปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว ตร.สระบุรี พร้อม เจ้าหน้าที่ สจ.สระบุรี บุกจับชาวเวียดนาม 2 สามัภรรยา ขณะกำลังผสมน้ำส้มบรรจุขวด พบว่าใช้น้ำประปาผสมสีและหัวเชื้อน้ำส้ม เติมน้ำตาลเพิ่มความหวาน นำออกเร่ขายราคาถูก โดยวางผลส้มจริงบัง ทั้งคู่สารภาพว่าช่วยกันทำน้ำส้มคั้นปลอมกันเองไม่มีใครว่าจ้าง นำไปวางขายบนรถเข็นขูดละ 20 บาท จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป</p> <p>-นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกุมผู้ทำน้ำส้มปลอมอีกราย ที่บ้านเข้าไทยสมุทร อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นชาวเวียดนาม สองแม่ลูก โดยแม่อายุ 40 ปี และลูกชายอายุ 22 ปี ทำน้ำส้มลักษณะเดียวกันและบรรจุขวดพลาสติกนำไปขายเช่นกัน จึงนำตัวมาดำเนินคดี</p> <p>- ด้าน นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองนพ.สสจ.สระบุรี กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบการผลิตน้ำส้มคั้นบรรจุขวดที่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้ง 2 แห่ง พบน้ำหวาน น้ำส้มสำเร็จรูป และส้มสดจำนวนหนึ่ง รวมทั้งผู้กระทำผิดรวม 4 คน แห่งละ 2 คน เป็นชาวเวียดนาม เบื้องต้นได้แจ้งขอหาจำหน่ายอาหารปิดสนิทโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>เจ้าหน้าที่ สสจ.ได้ส่งตัวอย่างน้ำส้มคั้นบรรจุขวดที่ผู้ต้องหาผลิตไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของสารอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ถูกกฎหมายห้ามใช้ ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วัน</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กำชับสสจ.ทั่วประเทศ ฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หลังพบผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่ จ.สระบุรี</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ดำเนินการเอาผิดได้ทันที คือ 1.สถานผลิตไม่ได้รับอนุญาต 2.ลักษณะการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะตามที่กำหนด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ 3.มีการใช้ส่วนประกอบอื่นทำเทียมส้มคั้น ถือว่าเป็นเครื่องดื่มปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปีปรับ 5,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 4.หากตรวจพบว่าในน้ำส้มดังกล่าวมีเชื้อโรค มีจุลินทรีย์ก่อโรค มีการผสมสารต้องห้ามด้วยจะถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ไม่ปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่จะกล่าวโทษในส่วนนี้ได้ต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ออกมาก่อน ถ้ามีการผสมซัณฑสกร ซึ่งเป็นสารทดแทนความหวาน สารตัวนี้อนุญาตให้ใช้กับบางอย่างนั้น แต่น้ำส้มคั้นสดไม่จำเป็นต้องใส่ เพราะมีความหวานในตัวของมันเอง อยู่แล้ว</p> <p>- ขณะที่ รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำการเลือกซื้อน้ำส้มคั้นสดให้ได้ของจริงที่ดีที่สุดคือ ให้พ่อค้าแม่ค้าคั้นสด ต้องสังเกตการนำน้ำส้มที่คั้นสดจริงๆ มาบรรจุขวด เพราะบางครั้งพบว่าแม่ค้าเพียงแค่น้ำไซ้ แต่ตอนบรรจุใส่ขวดจะนำน้ำส้มจากที่มีการปรุงรสไว้ในภาชนะแล้วมาให้ลูกค้าแทน นอกจากนี้ ส้มที่คั้นจากอุปกรณ์ที่แม่ค้าใช้นั้นจะเป็นการคั้นที่หยาบและมีแรงบีบ ทำให้ได้น้ำส้มที่มีเนื้อส้มผสมและมีกลิ่นของผิวเปลือกส้ม น้ำส้มคั้นแท้เมื่อคั้นทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งน้ำจะมีการแยกชั้น ซึ่งเวลาในการแยกชั้นของน้ำส้มจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของส้ม เช่น ส้มต่างประเทศอย่างส้มซันคิสต์ อาจใช้เวลานานกว่าจะมีการแยกชั้น</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายน้ำส้มคั้นบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังมีข่าวพ่อค้าหัวใสนำขวดกรอกน้ำประปาผสมหัวเชื้อน้ำส้มขายให้กับนักท่องเที่ยว พบว่ามีร้านขายน้ำส้มคั้นในบริเวณดังกล่าวอยู่ 2-3 ร้าน และจากการตรวจสอบยังไม่พบพ่อค้าต้องสงสัยตามที่ปรากฏในคลิปแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำส้มคั้น ขวดพลาสติกที่ใช้ และส่วนผสมต่างๆ เพื่อนำไปตรวจสอบความสะอาด และการเจือปนของแบคทีเรียใช้เวลาประมาณ 1-7 วัน</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p><b>ฉีดวิตามินผิวขาวระวังยาปลอม</b></p> <p>- เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. และในฐานะโฆษก ออย. เตือนกรณี คลินิกเสริมความงามฉีดวิตามิน อาทิ วิตามินซี และ วิตามินรวม โฆษณาว่าเพื่อให้ผิวพรรณกระจ่างใส หรือเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหาย ถ้าในกรณีที่โฆษณาว่าฉีดวิตามิน เช่น กูลต้าไฮโอนเพื่อให้ผิวขาวใส นั้น ออย.ไม่ได้อนุญาตอยู่แล้ว แต่ในกรณีการฉีดวิตามินต่างๆ สถานพยาบาลบางแห่งมีการฉีดให้ในคนไข้ที่มีความจำเป็นจริงๆ เพื่อใช้รักษาคนไข้ อาทิ คนไข้ที่มีอาการป่วยเนื่องจากขาดวิตามินบางชนิด ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องว่า สามารถทำได้ แนะนำประชาชนศึกษาข้อมูลให้ดี การไปฉีดวิตามินตามสถานเสริมความงาม อาจจะเป็นยาปลอม เพราะเป็นสารที่ถูกฉีดเข้าร่างกายโดยตรง จึงควรที่จะทำกับสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>อันตรายจากการใช้โฟม</b></p> <p>- เสนอข่าว สคบ. จัดโครงการ "อยู่อย่างปลอดภัย ไม่ใช่โฟมบรรจุอาหาร" เผยแพร่ความรู้อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดโครงการ จากข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า โฟมผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน หากนำไปบรรจุอาหารที่ร้อนจัด และอาหารทอดที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้สารอันตรายแตกตัวออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ได้แก่ สารเบนซีน หากดื่มหรือรับประทานเข้าไป อาจปวดท้อง เนื่องจากกระเพาะถูกกัดกร่อน เวียนศีรษะ คลื่นไส้ และสารสไตรีน เป็นสารที่มีพิษทำลายไขกระดูก ตับ และไต ทำให้ความจำเสื่อม มีผลต่อการเดินของหัวใจ และเป็นสารก่อมะเร็ง หากรับประทานอาหารจากกล่องโฟมเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 มื้อติดต่อกันนาน 10 ปี เสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนปกติถึง 6 เท่า ส่วนปัญหาด้านมลพิษจากการใช้โฟม กรมควบคุมมลพิษพบว่า ตั้งแต่ปี 2552 - 2556 มีขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นจาก 34 ล้านชิ้น เป็น 61 ล้านชิ้น ต้องใช้เวลา 450 - 1,000 ปี จึงจะย่อยสลายหมด</p> <p>- เสนอข่าว ม.นเรศวร วิจัยบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบไม้สดทดแทนกล่องโฟม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดสารก่อมะเร็ง</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยรศ.ดร.สมร หิรัญประดิษฐ์กุล ผู้ริเริ่มการวิจัย กล่าวว่า ได้ไปพบใบทองกวาวโดยบังเอิญที่วัดแห่งหนึ่ง ในวัดสาขา หลวงปู่ชาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ขอหลวงปู่ที่วัดมาทำการทดลอง เพราะท่านปลูกไว้เพื่อจะนำใบและดอก ของต้นมาปรุงเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค หากทำสำเร็จเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นคำตอบของงานวิจัยได้เป็นอย่างดี เพราะแม้แต่ใบไม้เองยังสามารถรับประทานเป็นยาสมุนไพรได้ และหากนำมาทำเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่พื้นฐาน ของการผลิตไม่มีสารเคมีใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จะสามารถทำให้คนไทยเราได้ใช้ภาชนะชดเชยโฟมได้ โดยต้น ดอก และใบทองกวาวจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสมบัติในทางยาใช้รักษาโรคต่างๆ อาทิ ใบ รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง ถอนพิษ ต้มดื่มเป็นยาแก้ปวด</p> <p>ปัจจุบัน รศ.ดร.สมรได้นำภาชนะจากใบไม้ไปทดลองใช้จริงแล้วกับโรงทานของวัด 2 แห่งในวัดสาขาของหลวงปู่ชา เพื่อบรรจุอาหารหลากหลายประเภท เช่น ผัดไทย ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยวซี๊ ขนมปังปัง ปาท่องโก๋ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ ทดลองด้วยการนำน้ำร้อนที่เดือดจัดมาใส่ในภาชนะที่ทำจากใบไม้และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2-3 วัน พบว่าไม่ปรากฏการ รั่วซึมของน้ำจากภาชนะที่ทำจากใบไม้ และภาชนะใบไม้ยังคงรูปทรงเดิม</p> <p>ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ยัง ต้องการการพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นภาชนะที่ทำจากใบไม้ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก หากแต่ในปัจจุบันงานวิจัยยัง ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณ</p>
สยามรัฐ แนวนหน้า	<p><b>แนะนำ 3 ป.</b></p> <p>- เสนอบทความ นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค จึงต้องใส่ใจมาก ขึ้น ต้องยึดหลัก 3 ป.ได้แก่ 1.)ป.ประโยชน์ เลือกอาหารที่สด และคุณค่าทางโภชนาการ 2.) ป.ปลอดภัย เลือก อาหารสะอาดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่เสี่ยงปนเปื้อน เกิดโรค/สารพิษ 3.) ป.ประหยัด เลือกอาหารที่มีในท้องถิ่น มี ตามฤดูกาล เพราะจะได้อาหารคุณภาพดี ราคาถูก และยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารปรุงสุกใหม่</p>
มติชน	<p><b>ติดการพนัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวชลธิชา แยมมา นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยสถิติ การให้บริการของสายด่วนสุขภาพจิต เลิกพนัน 1323 พบปัญหาพนันฟุตบอลมากที่สุด ร้อยละ 43 รองลงมาคือ โฟ โสไลล และหวยหรือลอตเตอรี่ ตามลำดับ ขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-21 ปี มาปรึกษาเรื่องการพนัน ออนไลน์มากที่สุด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผักออร์แกนิก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า ได้ผลักดันให้เกิดตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน โดยมี อสม. และ รพ.สต.เป็นแกนนำร่วมกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตร อินทรีย์ ปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก ปลอดภัยไร้สารเคมี เป็นอาหารที่มีประโยชน์ ป้องกันโรคต่างๆ ได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สุศาลาพระราชทาน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. ร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ สุศาลา พระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปลีล็อก ต.ปลีล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างลงพื้นที่และ ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการ</p>
มติชน	<p><b>การล่อปมด้อย</b></p> <p>-เสนอบทความ จาก'ล่อปมด้อย'สู่การยิงตัว ชนวนเวลาที่รอการปลด ว่า กรณีของข่าวหน้า 1 ซึ่งชายพิการถูกล่อ ปมด้อย ที่สุดนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้ เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน กลายเป็นสังคม บกพร่องไปตั้งแต่เมื่อไหร่</p> <p>การล่อซื้อพ่อซื้อแม่ การตั้งฉายา หรือ แม้กระทั่งในภาพยนตร์ ละครทีวี ที่นำเอาบุคลิกของคนจีน คนอีสาน คนข้าม เพศ ตลอดจนความบกพร่องของคนมาเป็นจุดสร้างเสียงหัวเราะ ส่วนหนึ่งอาจมองกันว่าเป็นเรื่องล้อกันเล่น ใครจะ ทราบว่าสิ่งนี้อาจเป็นปัญหาที่ตลกค้างเป็นตะกอนในใจ นานวันเข้าที่สุดอาจจะเบ็ดกลายเป็นเรื่องเศร้าก็เป็นได้</p> <p>พญ.ภัทรวรรณ ชันธแก้ว จิตแพทย์ผู้ใหญ่ รพ.มหารมย์ บอกว่า บางทีการถูกแกล้งจนอาย รู้สึกโกรธแต่เก็บไว้ใน ใจ วันหนึ่งอาจจะแปรเป็นการกระทำรุนแรงกับคนที่มาทำร้ายก่อนก็ได้ เพราะตัวเองเคยตกเป็นเหยื่อ จึงอยากทำให้ คนที่มาทำร้ายตกเป็นเหยื่อบ้าง เช่น ใช้ปืนยิงเพื่อความสะใจ นั่นเป็นเพราะคน ๆ หนึ่งถูกกดดันจนถึงที่สุดแล้ว และหาทางแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การล่อปมด้อยจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตเวชเสีย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งหมด เพราะโรคทางจิตเวชนั้นต้องประกอบด้วยไบโอไซโคโซเชียล (Biopsychosocial) พันธุกรรมเป็นส่วนประกอบหนึ่ง บวกกับการเกิดปัญหาในสังคม เช่น การล้อเลียน แต่ถ้าเด็กคนนี้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็ไม่ป่วย</p> <p>ฉะนั้น ประเด็นของการล้อปมด้อยห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะอาจนำมาซึ่งโรคทางจิตเวช จึงต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่เด็ก แม้จะโตขึ้นมาแล้วก็ยังสอนได้ คือให้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นตัวสอน เขาก็จะค่อยๆ ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตเหล่านี้ไปได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลียซ้าย</p>	<p><b>ความปลอดภัยทางถนน</b></p> <p>- กล่าวถึง งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ว่า คุณหมอ อนุพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผลักดันให้ "ผู้จัดการอำเภอ และ ท้องถิ่น/ชุมชน" มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการ ศปถ.อำเภอ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ โรงพยาบาลชุมชน ตัวแทนจาก อปท. เป็นอย่างน้อย พร้อมกันนี้ กำหนดให้ผู้เข้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ได้เรียนรู้เพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนน</p> <p>โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดทำแนวทางเพื่อสนับสนุนการทำงาน ศปถ.อำเภอ โดยกำหนดให้สาธารณสุขอำเภอ (หรือผู้ช่วยฯ) และ รองผู้กำกับฯ มาเป็น เลขานุการร่วม พร้อมทั้งจัดการให้มีระบบข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่ นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุสำคัญ การติดตามผลการแก้ไขจุดเสี่ยง การบังคับใช้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญทุกเดือน</p> <p>ผลักดันให้ "ผู้จัดการระดับหน่วยงาน และ สถานประกอบการ" กำหนด "มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" ได้แก่ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ISO/มอก.39001) เข้าในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน</p>
<p>รายการเรื่องเล่าเช้านี้</p>	<p><b>คลิปพยาบาลเดินให้กำลังใจผู้ป่วย</b></p> <p>- เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์คลิปประทับใจจากผู้ป่วย สู้มะเร็ง พม่าลีลา เผยให้เห็นภาพพยาบาลสาว 2 คน ยืนประกบข้างๆ โดยตรงกลางมีผู้ป่วยเด็ก เดินตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย</p> <p>จากการตรวจสอบพบว่า คนไข้เด็กในคลิป คือ น้องอ๊อต วัย 9 ขวบ ที่ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ได้ส่งคลิปให้ผู้ป่วยครอบครัวได้ชม ขณะรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งโดยส่วนตัวน้องอ๊อตเป็นเด็กมองโลกในแง่ดี ด้านพยาบาลสาว 2 คน พนมศรีจันทร์ ที่อยู่ในคลิป ระบุว่า การเดินในคลิปเป็นการบริหารปอดให้น้องหายใจได้ดีขึ้น พร้อมระบุว่าน้องอ๊อตเป็นเด็กกำลังใจดี เป็นที่รักของพี่ๆพยาบาล ชอบให้กำลังใจคนไข้รายอื่น ๆ โดยพยาบาล เล่าว่า กิจกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน โดยจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของผู้ป่วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>กัวชารักษาออฟฟิศซินโดรม</b></p> <p>- เสนอสกู๊ป อาจารย์หยาง เผยเชิน ผอ.ศูนย์ธรรมชาติบำบัด กล่าวว่า ในการรักษาโรค "ออฟฟิศซินโดรม" นั้น "กัวชา" ถือเป็นศาสตร์ทางหนึ่งช่วยรักษาโรคนี้ให้บรรเทาได้ ซึ่งตำนานของ "กัวชา" เป็นวิชาแพทย์แผนจีนโบราณที่มีมานานหลายพันปี</p> <p>กัวชา เป็นศาสตร์ที่ใช้อุปกรณ์จากธรรมชาติมาขูดลงบนผิวหนังตามเส้นลมปราณทั่วร่างกาย เพื่อขับพิษออกจากร่างกาย และเสริมสุขภาพให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งวิธีการนี้สามารถบรรเทาอาการได้ โดยเฉพาะ "โรคออฟฟิศซินโดรม" ที่เกิดจากการทำอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม</p> <p>อาจารย์หยางแนะนำว่า การทำกัวชาควรทำไม่เกิน 15-30 นาที เพราะถ้าเกินมากกว่านี้จะทำให้เกิดอาการชาและเกิดพิษในร่างกาย ซึ่งการทำกัวชาที่ถูกต้องและแท้จริงจะไม่รู้สึกเจ็บปวด แต่หากทำการกัวชาแล้วรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง เจ็บบริเวณที่ทำ นั่นไม่ใช่การทำกัวชาที่ถูกต้องตามหลักแพทย์แผนจีน</p>
<p>New)108</p>	<p><b>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสจ. เชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไขหวัด ที่บริเวณห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยไขหวัดใหญ่กว่า 4,000 ราย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>รพ.สมุทรสาครจัดเทศน์มหาชาติ</b></p> <p>- เสนอบทความ นพ.โมลี วิเศษสุวรรณ ผอ.รพ.สมุทรสาคร และคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ ได้นิมนต์พระภิกษุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สงฆ์จากวัดต่างๆ มาขึ้นเทศน์ จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และประชาชนโดยทั่วไป ให้มีโอกาสรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาล ชุมชนและวัด ในรูปแบบของการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
เดลินิวส์	<p><b>ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส</b></p> <p>- เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และพัฒนาสังคมฯ.ระยอง กาชตจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ นางประพันธ์ ภูระหงษ์ อายุ 52 ปี ผู้ยากไร้ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ และเด็กหญิงกัญญาภัค อุตอาหาร พิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมอบเงินให้ครอบครัวละ 2,000 บาท และถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งไว้ประทังชีวิต</p>
M2F เว็บบไซต์สยามรัฐ	<p><b>แอบถ่ายใต้กระโปรงหมอ-พยาบาล</b></p> <p>- เสนอข่าว ตำรวจ สภ.เชียงใหม่ จับกุมนายภานุพันธ์ หรือต้น จันทร์สนธิ อายุ 31 ปี พนักงาน รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และไฟล์ภาพแอบถ่ายใต้กระโปรงพยาบาล หมอ และประชาชนกว่า 40 คลิป รับสารภาพทำมานานแล้ว อ้างไว้ดูสำเร็จความใคร่</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p><b>มอก. นำตี๋มบริโกล</b></p> <p>- เสนอข่าว นายธวัช ผลความดี เลขธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตน้ำตี๋มให้ยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เพื่อเป็นการสร้างระบบ คุณภาพที่จะเป็นเครื่องการันตีผู้บริโภคในเรื่องของสุขอนามัยที่ดี เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนประชาชนต้องซื้อน้ำบริโกลเป็นจำนวนมาก พบว่าจำนวนไม่น้อยที่การผลิตน้ำตี๋มที่จำหน่ายตามท้องตลาดรวมถึงการบรรจุขวดธรรมดาและการจำหน่ายผ่านตู้หยอดเหรียญไม่ได้คุณภาพ</p>
แนวหน้า	<p><b>มอบรางวัลตลาดสด</b></p> <p>- เสนอข่าว กรุงเทพมหานครมอบป้ายสุดยอดตลาดต้นแบบระดับ ถ้วยทอง 24 แห่ง และป้ายรับรองมาตรฐานตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยทั่วกรุงอีก 284 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.45 ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยปี 2559 ซึ่งจะมีพิธีมอบป้ายและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันอังคาร 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p>
คมชัดลึก	<p><b>คลินิกลอยฟ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดงานคลินิกลอยฟ้า ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 15 แห่ง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ พร้อมให้ คำปรึกษาโภชนาการเบาหวานโดยนักกำหนดอาหาร และสถานีกระดุกและข้อ ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 26-29 พ.ค. ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ยักษ์ใหญ่สินค้าจีเอ็มโอ</b></p> <p>- เสนอข่าว ไบเออร์ เอจี บริษัทายักษ์ใหญ่ของเยอรมนีประกาศข้อเสนอซื้อมอนซานโต บริษัทสินค้าเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐ ในวงเงิน 6.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านล้านบาท) หากข้อตกลงดังกล่าวบรรลุผล จะส่งผลให้ไบเออร์กลายเป็นผู้ผลิตเมล็ดพืชตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และสารเคมีทางการเกษตรรายใหญ่ที่สุดในโลก</p> <p>นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ความพยายามทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเข้าซื้อมอนซานโตครั้งนี้ เพราะมีแนวโน้มกำไรอวกาศในอนาคต แม้พืชจีเอ็มโอยังไม่ถูกยอมรับและเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างในเรื่องความปลอดภัย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เปลี่ยนผ้าปูเตียงวันละสี</b></p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ได้มีคำสั่งไปตาม โรงพยาบาลใหญ่ 19 แห่ง ให้ใช้ผ้าปูเตียงคนไข้วันละสีอย่าให้ซ้ำกัน เพื่อเป็นเครื่องประกันว่ามีการเปลี่ยนผ้าปูเตียงทุกวัน เนื่องจาก 2-3 เดือนมานี้ได้รับรายงานถึงสถิติการติดเชื้อใน รพ.เพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการใช้ผ้าปูเตียงซ้ำกันหลายวัน</p>